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Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um að tengja kvóta við byggðir.

Frá Guðrúnu Erlingsdóttur.

Telur ráðherra koma til greina við endurskoðun á fiskveiðistjórnarkerfinu að tengja hluta
kvótans við tilteknar sjávarbyggðir þannig að fiskvinnslufyrirtæki gætu keypt kvóta án fram-
salsheimildar til nýtingar í heimabyggð?


